

## NỮ CA SĨ PHI NHUNG, MỘT CON NGƯỜI SỐNG ĐẸP – CHẾT ĐẸP

Có người hỏi tôi: *“Tại sao từ đầu mùa dịch đến giờ có biết bao người chết vì Covid–19, mà chẳng mấy ai được nhắc đến? Tại sao cái chết của nữ ca sĩ Phi Nhung lại được quá nhiều người thương tiếc và nhắc đến nhiều như vậy?”*

Tôi mới trả lời ngay: *“Sống làm sao thì chết làm vậy thôi”*. Nếu một người sống đẹp thì người đó chết cũng đẹp.

Quả thật là như vậy, nếu quan tâm đến cuộc sống của nữ ca sĩ Phi Nhung, chúng ta sẽ thấy chị là một ca sĩ sống đẹp và chết đẹp.

Chị sống đẹp khi biết dùng lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho bao người. Chị còn sống đẹp hơn khi biết quên mình phục vụ: phục vụ người nghèo đói, phục vụ các trẻ em mồ côi, phục vụ các bệnh nhân... Cái giá của sự phục vụ chị đã trả là cả mạng sống mình.



Và vì sống đẹp nên chị chết cũng rất đẹp. Chị đã chết vì yêu thương phục vụ. Cái chết của chị là cái chết vì yêu. Cái chết của chị đã để lại niềm thương tiếc cho bao người. Có nhiều bài báo, nhiều nghệ sĩ và rất nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương cho sự ra đi của chị. Cái chết của chị thật đẹp.

***Quả thật, chị đã sống rất đẹp và chết cũng rất đẹp.***

Bên cạnh những con người sống đẹp và chết đẹp như chị Phi Nhung, vẫn có những con người sống không đẹp và chết cũng không đẹp. Họ sống không đẹp khi sống mà chỉ biết ích kỷ vun vén cho bản thân mình. Họ sống không đẹp khi sống mà chỉ biết ăn chơi, cướp bóc, quậy phá và hưởng thụ. Họ sống không đẹp khi sống mà chỉ biết gây đau khổ cho người khác. Họ chính là những con người sống thừa, sống tui và sống không đẹp.

Vì họ sống không đẹp nên họ chết cũng không đẹp. Cái chết của họ chẳng mấy ai thương tiếc hay nhớ nhung. Thậm chí, cái chết của họ còn làm cho người khác thờ phào nhẹ nhõm “sao bây giờ nó mới chết...”

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có nhiều con người sống đẹp cách âm thầm. Và họ cũng muốn từ giã cuộc đời này cũng âm thầm. Họ hy sinh phục vụ cách âm thầm và cần mẫn như những con ong góp mật cho đời. Đó là hình ảnh các tình nguyện viên, các y bác sĩ đang ngày đêm hy sinh cho các bệnh nhân. Các linh mục, các tu sĩ hy sinh đang xả thân hy sinh đời mình cho tha nhân. Những người cha người mẹ đang vất vả hy sinh lo lắng cho con cái. Các thầy cô đang tận tụy hy sinh cho các học trò... Họ cũng là những con người đáng được trân quý.

Tôi rất thích câu nói: *“Khi ta sinh ra, mọi người cười, còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc, còn ta thì cười”*.

Mong sao mỗi người hãy dành chút thời gian để nhìn lại cách sống của mình để tu sửa. Nếu ta sống chưa đẹp thì hãy cố gắng sống đẹp hơn mỗi ngày. Nếu ta đã sống đẹp rồi thì hãy cố gắng sống đẹp hơn nữa.

Vì mỗi người chỉ sống một lần duy nhất trên đời nên hãy cố gắng sống đẹp. Hãy cố gắng sống sao để khi ta nhắm mắt xuôi tay, mọi người khóc vì thương tiếc ta, còn ta thì mỉm cười mãn nguyện vì đã cố gắng sống đẹp một đời.

Sáng thứ Tư, 29/9/2021

***Lm. Vinh sơn Đỗ Minh Thăng***



---

*Nguồn: Internet eMail by psxh chuyển*

*Đăng ngày Thứ Sáu, October 1, 2021  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*